

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 0 2590 7117, 7123 โทรสาร 0 2591 8474

<http://www.fda.moph.go.th>



FDAThAI



FDAThAI



เริส!!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอม โฆษณาเกินจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเริส ดีทีออกซ์ ทริปเปิ้ล xxx และ เริส By ซีเครซซ์ ไมนซ์ โฆษณาเกินจริง อดอ้างลดน้ำหนักทางสื่อออนไลน์ เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม อย. ดำเนินการระงับโฆษณา เร่งแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตราย



นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ เริส ดีทีออกซ์ ทริปเปิ้ล xxx และ เริส By ซีเครซซ์ ไมนซ์ แล้วมีอาการถ่าย นอนไม่หลับ อาเจียน เวียนหัว อย. จึงได้ดำเนินการตรวจสอบ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเริส ดีทีออกซ์ ทริปเปิ้ล xxx และ เริส By ซีเครซซ์ ไมนซ์ ใช้เลขสารบบอาหารเดียวกัน คือ 11-1-11054-1-0378 และเมื่อตรวจสอบเฟซบุ๊กชื่อ “อาหารเสริมลดน้ำหนัก เริส By ซีเครซซ์ ไมนซ์ ดิลเลอร์ใหญ่ จ.นครปฐม”, “P.a.Moto”, “วรินธร เกษงาม” และ “เริส By ซีเครซซ์ ไมนซ์” พบการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้อวดสรรพคุณ ลดน้ำหนัก ขับไขมันส่วนเกิน ไม่กดประสาท หน้าอกกระชับ หน้าใส นอกจากนี้ ยังมีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุผู้ผลิต สถานที่ผลิต และวันผลิต/วันหมดอายุ จากการตรวจสอบเลขสารบบอาหารพบว่าบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่ที่ จ. สมุทรปราการ แต่ผู้ดำเนินการแจ้งว่าไม่เคยดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ เริส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เพื่อจำหน่ายแต่อย่างใด และทางบริษัท ได้แจ้งยกเลิกเลขสารบบอาหารนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงเข้าข่ายอาหารปลอม ผู้ใดผลิต จำหน่าย อาหารปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ เกินจริง นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภค รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แล้วมีอาการผิดปกติหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ข่าว 2 สิงหาคม 2561 ข่าวทั่วไป 92 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



FDA Thai



FDAThAI